

Chư Pưh, ngày tháng 07 năm 2021

THAM LUẬN

Giải pháp đẩy mạnh triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ

Kính thưa:.....

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể hội nghị.

Được sự cho phép của chủ trì hội nghị tôi xin đại diện Phòng Tư pháp trình bày tham luận về “giải pháp đẩy mạnh việc triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ”

Kính thưa hội nghị.

Dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân, tổ chức đặc biệt trong quá trình tiến tới Chính phủ số. Theo đó cá nhân, tổ chức có thể sử dụng bản sao điện tử được chứng thực để nộp hồ sơ trực tuyến hoàn toàn đối với các thủ tục hành chính (TTHC) được cung cấp trên môi trường điện tử nhằm tạo cơ sở thúc đẩy số hóa kết quả giải quyết TTHC, nâng cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ. Bên cạnh đó, cán bộ, công chức tiếp nhận bản sao điện tử đã chứng thực có thể dễ dàng kiểm tra tính chính xác để giải quyết cho thủ tục tiếp theo.

Với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chứng thực, ngay sau khi Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản triển khai thực hiện việc rà soát các điều kiện, trang thiết bị cần thiết và đăng ký thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính năm 2021. Đồng thời, Phòng Tư pháp đã chủ động tổ chức tập huấn, giới thiệu khái quát về hình thức cấp bản sao điện tử cho công chức làm công tác chứng thực tại UBND các xã, thị trấn.

* Tuy nhiên qua quá trình rà soát, hầu hết các xã, thị trấn khi triển khai thực hiện chứng thực chưa thực hiện được chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, điều này xuất phát từ nhiều khó khăn, hạn chế sau:

Thứ nhất, Người dân chưa thấy được những tiện ích cũng như nắm bắt được quy trình thực hiện việc chứng thực điện tử nên chưa có yêu cầu thực hiện.

Thứ hai, các địa phương chưa đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị (máy tính, máy scan), đường truyền internet tốc độ cao để thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Thứ ba, mặc dù quy trình thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính đã được triển khai thực hiện. Tuy nhiên chỉ nghiên cứu quy trình về lý thuyết mà chưa được thao tác cụ thể, kiểm thử trên phân hệ của Cổng dịch vụ công quốc gia nên cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ, thực hiện chứng thực vẫn còn rất lúng túng khi tiếp cận thực hiện.

* Từ các khó khăn, hạn chế nêu trên, Phòng Tư pháp đã đề xuất, kiến nghị một số giải pháp đẩy mạnh việc triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, cụ thể:

- Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giải thích về chủ trương, các quy định về thủ tục giải quyết hồ sơ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính nhằm tạo sự thống nhất cao về quan điểm, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

- Hai là, đề nghị UBND huyện quan tâm sớm chỉ đạo, trang bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về trang thiết bị cho UBND các xã, thị trấn để đảm bảo thực hiện kịp thời nhiệm vụ này trong thời gian tới.

- Ba là, đề nghị các xã, thị trấn thực hiện tiếp nhận và giải quyết yêu cầu chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo đúng quy trình và quy định pháp luật khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện, trang thiết bị cần thiết.

- Bốn là, Phòng Tư pháp thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá nội bộ định kỳ, thường xuyên xem xét kết quả thực hiện việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính của hệ thống quản lý chất lượng của các xã, thị trấn. Kịp thời tham mưu UBND huyện chỉ đạo khắc phục những vấn đề không phù hợp để công tác quản lý ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn.

- Năm là UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ, thực hiện chứng thực cần thường xuyên thao tác, nghiên cứu, học hỏi để nâng cao hơn nữa kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trên đây là tham luận của phòng Tư pháp về “giải pháp đẩy mạnh việc triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ”.

Cuối cùng xin chúc Quý vị đại biểu và toàn thể hội nghị dồi dào sức khỏe, Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn!